

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI TỔ CHỨC LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023

Trong không khí tưng bừng, rộn rã của những ngày xuân đang về gần, chiều ngày 18/1/2023, thầy và trò trường THCS Phúc Lợi đã long trọng tổ chức Lễ sơ kết học kì I năm học 2022 - 2023 để đánh giá những kết quả đã đạt được trong học kì I đồng thời đề ra phương hướng phấn đấu học kì II. Tham dự Lễ sơ kết có đồng chí Nguyễn Mậu Minh - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Đặng Thị Tuyết Nhung – Phó Bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng nhà trường cùng tập thể giáo viên - nhân viên và 716 em học sinh trường THCS Phúc Lợi.



Vậy là một kì học đầy căng thẳng và vất vả đã trôi qua. Với sự điều dặt tận tình của các thầy cô giáo, sự nỗ lực cố gắng không ngừng của các em học sinh, thầy và trò trường THCS Phúc Lợi đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Đại diện Ban giám hiệu nhà trường, đồng chí Đặng Thị Tuyết Nhung - Phó hiệu trưởng nhà trường đã đọc Báo cáo sơ kết học kì I năm học 2022 - 2023.



Phát huy những thành tích đã đạt được trong công tác dạy và học của năm học trước, ngay từ đầu năm học 2022 – 2023, ban giám hiệu trường THCS Phúc Lợi đã đặt ra những mục tiêu phấn đấu cũng như kế hoạch cụ thể để hoàn thành các mục tiêu đó. Trên tinh thần bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm, trong học kì I vừa qua, thầy và trò trường THCS Phúc Lợi đã cùng nhau cố gắng phấn đấu và đạt được nhiều thành tích đáng kể. Chất lượng giáo dục hai mặt của nhà trường tiếp tục được giữ vững với tỉ lệ học sinh khá giỏi trên 80%, học sinh được xếp loại hạnh kiểm tốt chiếm 99,2%. Đặc biệt, trong kì thi HSG các môn văn hóa cấp Quận, nhà trường có 09 học sinh đạt HSG cấp Quận và 01 HS được dự thi cấp Thành phố. Nhà trường đạt 01 giải Ba và 01 giải Tư cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp Quận. Trong cuộc thi Thiết kế bài giảng Elearning, nhà trường có 01 sản phẩm của cô giáo Ngô Hương Quỳnh đạt giải cấp Bộ. Có 01 sáng kiến kinh nghiệm của cô Phạm Thị Hậu được đề nghị xét cấp Thành phố. Cũng trong học kì 1, nhiều hoạt động tập thể được tổ chức như: Thi văn nghệ, thi vẽ tranh, thi trang trí lớp học dịp 20/11; tổ chức cho học sinh khối 6 tham quan và tìm hiểu di tích lịch sử địa phương; tổ chức cho học sinh toàn trường tham quan ngoại khóa tại công viên Ròng Hạ - Long; phối hợp cùng phụ huynh học sinh tổ chức thành công Hội chợ Xuân Quý Mão 2023...



Đ/c Nguyễn Mậu Minh – Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng cho các học sinh có điểm tổng kết cao nhất khối trong HK I

Để ghi nhận những kết quả đạt được, ban giám hiệu nhà trường đã có sự biểu dương, khen ngợi; đồng thời trao thưởng cho các tập thể lớp, các em học sinh có thành tích cao trong học tập và các phong trào.



Ban giám hiệu khen thưởng cán bộ Đội tiêu biểu

Cũng trong buổi Lễ sơ kết, đồng chí Đinh Thị Như Quỳnh – Chủ tịch Công đoàn nhà trường đã lên phát động thi đua năm 2023.



Em Nguyễn Phương Thảo – học sinh lớp 9A1 đã đại diện cho học sinh toàn trường lên đọc lời hưởng ứng thi đua và hứa sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa trong học kì II.



Học kì I của năm học 2022 - 2023 đã khép lại. Bước sang học kì II, xin chúc thầy và trò trường THCS Phúc Lợi sẽ tiếp tục phát huy để đạt nhiều thành tích đáng tự hào hơn nữa.